

Số: /BC- UBND

Văn Đức, ngày 12 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Căn cứ công văn số 46/CV- BATGT của Ban an toàn giao thông thành phố Chí Linh ngày 07 tháng 12 năm 2023 về việc báo cáo tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023.

UBND phường Văn Đức báo cáo công tác bảo đảm an toàn giao thông năm 2023 với những nội dung sau:

1. Về công tác chỉ đạo điều hành và tuyên truyền:

Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp, các ngành và các đơn vị có liên quan về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”;

Ủy ban nhân dân phường kiện toàn Ban an toàn giao thông phường; xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông năm đặc biệt các dịp lễ tết; Xây dựng kế hoạch, thành lập các Đoàn kiểm tra công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường.

2. Công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.

Ban An toàn giao thông phường xây dựng kế hoạch tuyên truyền, chỉ đạo các thành viên, đặc biệt là đài truyền thanh, các trường học tích cực thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông; Quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn phường nắm rõ và tự giác chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ, Luật phòng chống tác hại của rượu bia, thực hiện nghiêm quy định “Đã uống rượu bia, không điều khiển phương tiện giao thông”, nghiêm cấm can thiệp, tác động vào quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng thực thi công vụ; Tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân các quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong việc xây dựng nhà ở riêng lẻ và trong các hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.

Tổ chức công tác tuyên truyền vận động nhân dân gắn liền với phong trào toàn dân chung tay xây dựng thành phố Chí Linh xanh, sạch, đẹp theo thông báo

số 799-TB/TU ngày 25/12/2022 của Thành ủy Chí Linh vào các ngày chủ nhật tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng. Cụ thể đài truyền thanh phường và các khu dân cư phát thông báo gắn với tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, dọn vệ sinh môi trường đô thị mỗi tháng 1 buổi, mỗi buổi 2 lượt.

Ban an toàn giao thông phường phối hợp với các ngành tổ chức tốt các mô hình tuyến đường tự quản.

3. Công tác quản lý Nhà nước về hạ tầng giao thông

- Trên địa bàn phường Văn Đức có tỉnh lộ 184 chạy qua với chiều dài trên 3 km. Hệ thống giao thông trong phường cơ bản đã được thảm nhựa asphalt và bê tông hóa với tổng chiều dài gần 30 km trong đó các tuyến đường trục chính của phường, khu dân cư và đường liên phường có tổng chiều dài trên 14 km đã được thảm nhựa asphalt. Hệ thống đường giao thông trong các khu dân cư đều đã xuống cấp, hiện nay đã và đang được nâng cấp bằng bê tông hóa hàng năm theo kế hoạch hỗ trợ vật liệu bằng kinh phí của UBND thành phố. Trong năm 2023 đã đề nghị UBND thành phố khắc phục điểm đen về tai nạn giao thông như sửa chữa mương thoát nước, làm gờ giảm tốc và lắp gương lồi tại khu vực dốc cua tay áo Bến Đò đi cầu Đông Mai, đoạn đường tại phân trại số 3 trại giam Hoàng Tiến trên tuyến đường từ UBND phường cũ đi Kênh Mai 1. Hàng tháng Công ty Môi trường – Đô thị thành phố thường xuyên duy trì phát quang khơi thông rãnh thoát nước trên các trục đường chính trên địa bàn phường. UBND phường thường xuyên kiểm tra và yêu cầu nhà thầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các điểm dân cư kịp thời sửa chữa, khắc phục những đoạn đường hư hỏng do quá trình thi công gây ra ngay sau khi thi công hoàn thành như điểm dân cư số 1 và 3 Đông Xá.

- Số liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị làm việc tại địa phương vi phạm về nồng độ cồn, kết quả xử lý, kỷ luật với các trường hợp cán bộ vi phạm.

Do công tác tổ chức quán triệt tốt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn phường nắm rõ và tự giác chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ, Luật phòng chống tác hại của rượu bia, thực hiện nghiêm quy định “ Đã uống rượu bia, không điều khiển phương tiện giao thông”, nghiêm cấm can thiệp, tác động vào quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng thực thi công vụ nên trong năm qua trên địa bàn phường không có trường hợp cán bộ công chức, viên chức người lao động vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

4. Công tác xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông.

Ban chỉ đạo gắn công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông với phong trào toàn dân chung tay xây dựng thành phố Chí Linh xanh, sạch, đẹp theo thông báo số 799-TB/TU ngày 25/12/2022 của Thành ủy Chí Linh, Triển khai đến các khu dân cư tiến hành ra quân đồng loạt vào các ngày chủ nhật tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng trên tất cả các tuyến đường trục chính của phường, đường làng ngõ xóm và nhà văn hóa khu dân cư với các nội dung như: tuyên truyền, nhắc

nhỏ, tháo dỡ biển bảng quảng cáo không phải biển báo giao thông; mái che, mái vẩy, đặc biệt là tháo dỡ các con nôm và dọn vệ sinh môi trường, trật tự xây dựng. Vì vậy các hành vi tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, vi phạm chỉ giới xây dựng không còn xảy ra trên địa bàn.

Ban an toàn giao thông phường tổ chức ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên các trục đường 184, tuyến phố Hòa Bình, phố Văn Hóa và phố Kênh Mai vào các ngày 20-21/9/2023 để phục vụ cho Festival Chí Linh – Hải Dương năm 2023.

Thực hiện ký cam kết đối với các hộ gia đình ven đường không vi phạm hành lang ATGT đối với 63 hộ.

5. Về tình hình xe tự chế hoạt động trên địa bàn.

Trên địa bàn phường Văn Đức hiện nay có 12 xe tự chế như xe đầu kéo nhỏ hoạt động phục vụ cho sản xuất nông nghiệp hoạt động theo mùa vụ để vận chuyển thóc phục vụ nhân dân trong thời gian ngắn nên trong những tháng đầu năm tình hình an toàn giao thông tương đối ổn định, không có tai nạn thương tâm đáng tiếc xảy ra. Công an phường đã tổ chức rà soát và tiến hành cho các chủ phương tiện ký cam kết dừng hoạt động trên các trục đường chính trên địa bàn, thường xuyên giám sát và xử lý đối với các trường hợp vi phạm nếu có. Đến nay số xe đã dừng hoạt động là 5 xe, còn 7 xe đầu kéo hoạt động phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

6. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

- Đề nghị ban an toàn giao thông Thành phố chỉ đạo Công ty Môi trường – Đô thị lắp đèn tín hiệu tại ngã tư Vĩnh Long đi khu công nghiệp Cộng Hòa và ngã tư Khê Khẩu để giảm thiểu tai nạn giao thông xảy ra.

- Xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 để đầu tư tuyến đường từ trường tiểu học khu 2 Vĩnh Đại đi nghề Đức Thánh Cả Vĩnh Đại bằng xi măng bê tông với chiều dài trên 1 km.

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân vi phạm tự tháo dỡ, di chuyển và khắc phục các hành vi vi phạm và ký cam kết không tái phạm vi phạm hành lang ATGT.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai giải tỏa vi phạm, lấn chiếm đất hành lang ATGT đường bộ năm 2024 trên địa bàn phường Văn Đức. Căn cứ vào khối lượng vi phạm thống kê cần giải tỏa, UBND phường giao cho tổ cơ động quản lý và duy trì chống tái lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ phường chủ trì tham mưu cho Ban chỉ đạo phường bố trí lực lượng ra quân tổ chức giải tỏa, tập trung tại các vị trí trọng điểm thường có ùn tắc giao thông, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè họp chợ như: Chợ Đầu Voi Vĩnh Đại, chợ Khê Khẩu, đường 184

năm 2024, phố Hòa Bình, phố Văn Hóa và phố Kênh Mai, đường Vĩnh Long đi khu công nghiệp Cộng Hòa....

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 trên địa bàn phường Văn Đức.

Nơi nhận:

- Ban ATGT TP;
- TTĐU- HĐND- UBND;
- Lưu VP./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
CHỦ TỊCH**

Dương Văn Chiên